

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ มีการเปิดตัวและจัดงาน TRIUP Act Fair ๒๐๒๒ มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งคำว่า TRIUP ย่อมาจาก Thailand Research Innovation Utilization Promotion ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ออกเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน โดยจะมีผลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์งานวิจัย มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น กฎหมาย TRIUP ของประเทศไทยนี้จะคล้ายกับกฎหมาย Bayh-Dole Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา บังคับใช้เมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๐ ในขณะนั้นอเมริกาได้ให้ทุนวิจัยจำนวนมาก โดยเฉพาะทุนวิจัยด้านอวกาศผ่านองค์การนาซ่า หลังจากที่ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการส่งจรวดไปยังดวงจันทร์ หลายคนเห็นว่างานวิจัยหลายอย่างอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ แต่ความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กฎหมาย Bayh-Dole Act จึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือนักวิจัยที่ต้องการนำผลงานวิจัยของรัฐบาลมาใช้ประโยชน์ ให้แจ้งความจำนงแล้วนำไปใช้ได้ หากแต่ภาคเอกชนหรือนักวิจัยทั้งหลายได้พยายามพัฒนาจนต้นแบบผลิตภัณฑ์ออกมา แต่กระบวนการที่จะให้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกสู่ตลาดเป็นเรื่องที่ยาก ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีกฎหมายลูก SBIR Act จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการในเรื่องนี้มานานกว่า ๓๐ ปี ในประเทศไทยนายกสภามหาวิทยาลัยได้พยายามผลักดันกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมของประเทศไทย ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่เป็นการลงทุนโดยภาครัฐ ผลงานวิจัยจะเป็นของรัฐหรือผู้ให้ทุนวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้จัดสรรทุนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เมื่อคราวที่นายกสภามหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มีการหยีตทุนระดับหนึ่งคือให้เป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน แม้ว่าจะเป็นเจ้าของผลงานได้แต่อิสระที่จะนำผลงานไปใช้เป็นเรื่องยาก ดังนั้นกฎหมาย TRIUP นี้เปลี่ยนแปลงผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยให้ผู้วิจัยหรือผู้รับทุน</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคำว่าผู้วิจัยหรือผู้รับทุน มีความหมายได้ทั้งสองอย่างคือ หากเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยจะหมายถึง ตัวอาจารย์ ส่วนผู้รับทุน หมายถึง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เช่น การดำเนินงานวิจัยอาจารย์ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามรับทุน หลังจากเดือนพฤษภาคม ทรัพย์สินที่เกิดจากการวิจัยเป็นของคณาจารย์ผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะจากฝ่ายที่ดูแลด้านกฎหมายว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยหรือผู้รับทุนที่เป็นองค์กรทำหน้าที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยมากกว่า หากแต่ในกฎหมายเขียนว่า มหาวิทยาลัยหรือองค์กรผู้รับทุนจะต้องร่างกฎระเบียบเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ตามสมควร เหตุที่ต้องให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของเพราะว่า จะต้องมีการไปดำเนินการขอขึ้นทะเบียนซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย มีกระบวนการติดตามการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งการดำเนินการค่อนข้างยาก อีกทั้งคณาจารย์ส่วนใหญ่ดำเนินการวิจัยในมหาวิทยาลัย ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่สังกัดของผู้วิจัยจึงควรได้รับผลประโยชน์ด้วย จะทำให้มหาวิทยาลัยเข้มแข็งขึ้น ส่วนคณาจารย์ก็มีแรงจูงใจในการทำผลงานวิจัย การแบ่งปันผลประโยชน์แม้ว่าจะยังไม่มีความหมายแต่หลายมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการแล้ว</p> <p>การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องมีการทำแผนการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้งาน จะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ หากไม่มีการดำเนินการใดภายใน ๒ ปี กฎหมายกำหนดว่าผู้ที่มีศักยภาพหรือผู้ให้ทุนอาจจะขอให้ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุนได้ และหน่วยงานที่มีศักยภาพจะสามารถขอสิทธิได้ ซึ่งจะมีกฎหมายลูกอีกประมาณ ๑๐ ฉบับ ที่จะออกตามมา ถือเป็นเรื่องสำคัญและน่ายินดี นอกจากนี้ในกฎหมายนี้ยังกำหนดให้กองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดไม่ใช่เรื่องง่าย และจำเป็นต้องใช้งบประมาณ กฎหมายจึงกำหนดให้กองทุน ววน. จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและพอเพียง และยังมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น หากมีการพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญแล้ว หากรัฐจำเป็นต้องซื้อรัฐบาลสามารถเข้าไปบริหารจัดการและเจรจาซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาต้นทุนได้ เป็นต้น</p> <p>๒. คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้มีการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๙,๑๐๐ ล้านบาท บัดนี้สำนักงบประมาณได้นำ พ.ร.บ. เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๑๑ ล้านบาท เนื่องจากรายจ่ายภาครัฐมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาโรคระบาดและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑.๑ การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องการดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัย และอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนแบ่งในคดีอาญาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑) รับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ</p> <p>๒) เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่อง การดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัย และอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนแบ่งในคดีอาญา (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๒๕/๒๕๖๔) ซึ่งเห็นควรไม่ให้หน่วยงานตั้งกองทุนภายในที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจไว้ และให้การบริหารจัดการกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนนั้น รวมทั้งต้องมีหลักเกณฑ์การควบคุมหรือกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพื่อมิให้เกิดการทุจริตเบียดบังในการใช้จ่ายเงินจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอโดยเคร่งครัดต่อไป</p> <p>๑.๒ หลักสูตรที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคุรุสภาได้ส่งประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หลักสูตรที่ผ่านการรับรองปริญญาฯ จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๑) ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาภาษาไทย</p> <p>๒) ครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์</p> <p>๓) ครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>๔) ครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาคณิตศาสตร์</p> <p>ทั้งนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้รับการรับรองปริญญา ครบถ้วนจำนวน ๖ หลักสูตรแล้ว</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>โดยที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก็ผ่านการรับรองในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยนำเสนอการดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดย Clip Video</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง	-ไม่มี-	
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นขอออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	คณะกรรมการกั่นกรองด้านกฎหมายฯ
	๔.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา	<p>มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๔ ราย คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๔ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณมนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	<p>มติที่ประชุม : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย</p> <p>๑. นางวิณา ภัทรประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)</p> <p>๒. นางนันทิยา แสงโสภภาพรรณ (เป็นกรรมการ)</p> <p>๓. นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม (เป็นกรรมการ)</p> <p>๔. นางนันทนา พนิตประชา (เป็นกรรมการ)</p> <p>๕. นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ (เป็นกรรมการ)</p> <p>๖. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษา (เป็นเลขานุการ)</p>	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๔ พิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)	มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) จำนวน ๗๖,๕๒๙,๙๕๐ บาท	ฝ่ายนโยบายและแผน
	๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)	มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)	ฝ่ายนโยบายและแผน
	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ๙ ส่วนราชการ	มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ๙ ส่วนราชการ	ฝ่ายนโยบายและแผน
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย